



บันทึกข้อความ

ส่วนงาน ฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล
ที่ ศธ ๖๔.๐๑/๕๖๙๐

สำนักงานมหาวิทยาลัย โทร. ๗๒๒๔
วันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๐

เรื่อง แจ้งแนวปฏิบัติการตรวจสอบสุขภาพประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

เรียน อธิการบดี รองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี หัวหน้าส่วนงาน หัวหน้าฝ่ายและหัวหน้างาน

ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณ ว่าด้วยการคุ้มครองการทำงาน ค่าตอบแทน สวัสดิการและสิทธิประโยชน์ของผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๗ ประกอบกับประกาศคณะกรรมการนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล เรื่อง หลักเกณฑ์การประกันสุขภาพกลุ่ม ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล และการตรวจสอบสุขภาพประจำปี สำหรับผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย ฉบับลงวันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๐ กำหนดให้พนักงานมหาวิทยาลัยมีสิทธิได้รับสวัสดิการตรวจสอบสุขภาพประจำปี ปีละ ๑ ครั้ง ในอัตราไม่เกิน ๑,๐๐๐ บาท สำหรับพนักงานมหาวิทยาลัยที่มีอายุต่ำกว่า ๔๕ ปี และในอัตราไม่เกิน ๒,๐๐๐ บาท สำหรับพนักงานมหาวิทยาลัยที่มีอายุตั้งแต่ ๔๕ ปีขึ้นไป

เพื่อให้การดำเนินการเกี่ยวกับการตรวจสอบสุขภาพประจำปีของพนักงานมหาวิทยาลัย เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ ฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล จึงขอแจ้งแนวปฏิบัติการตรวจสอบสุขภาพประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ดังต่อไปนี้

๑. กรณีเข้ารับการตรวจสอบสุขภาพ ณ โรงพยาบาลของรัฐหรือโรงพยาบาลเอกชนใด ๆ

พนักงานมหาวิทยาลัยสามารถดำเนินการด้วยตนเองโดยนำใบเสร็จรับเงิน ใบรับรองแพทย์ของโรงพยาบาล ยื่นพร้อมแบบเบิกเงินสวัสดิการตรวจสอบสุขภาพประจำปี ณ ฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน วิทยาเขตสงขลาหรือวิทยาเขตพัทลุง

๒. กรณีเข้ารับการตรวจสอบสุขภาพ ณ โรงพยาบาลกรุงเทพขนาดใหญ่

ด้วยมหาวิทยาลัยได้ทำบันทึกข้อตกลงร่วมกับโรงพยาบาลกรุงเทพขนาดใหญ่ ในการให้บริการตรวจสอบสุขภาพประจำปีสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับพนักงานมหาวิทยาลัย โดยไม่ต้องสำรองจ่าย ทั้งนี้ ให้พนักงานมหาวิทยาลัยที่ประสงค์จะเข้ารับการตรวจสอบสุขภาพประจำปี แสดงบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ และกรอกข้อมูลพร้อมลงนามในแบบเบิกเงินสวัสดิการตรวจสอบสุขภาพประจำปี (โรงพยาบาลจัดเตรียมแบบฟอร์มไว้ให้) (เอกสารหมายเลข ๑)

๒.๑ โปรแกรมการตรวจสอบสุขภาพตามบันทึกข้อตกลงตามรายละเอียด ที่แนบมาพร้อมนี้ (เอกสารหมายเลข ๒)

๒.๒ ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยประเภทอื่น (ข้าราชการ ลูกจ้างของส่วนราชการ และลูกจ้างของมหาวิทยาลัย) รวมถึงสมาชิกในครอบครัวของผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย ซึ่งไม่มีสิทธิเบิกสวัสดิการตรวจสอบสุขภาพประจำปีจากมหาวิทยาลัย สามารถเข้ารับการตรวจสอบสุขภาพประจำปี ตามโปรแกรมข้างต้นได้ โดยรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเอง ในอัตรา ๑,๐๐๐ บาท สำหรับโปรแกรมที่ ๑ และ ๒,๐๐๐ บาท สำหรับโปรแกรมที่ ๒ ทั้งนี้เพียงแจ้งความประสงค์ขอใช้โปรแกรมการตรวจสอบสุขภาพประจำปีของมหาวิทยาลัยทักษิณ ณ จุดให้บริการของโรงพยาบาลกรุงเทพขนาดใหญ่

ค่านิยมหลักมหาวิทยาลัยทักษิณ

การวะ ปัญญา สามัคคี มุ่งผลสัมฤทธิ์ดี มีความคุ้มค่า นำพาสังคม

๒.๓ ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย หรือสมาชิกในครอบครัวที่ประสงค์จะเข้ารับการตรวจสุขภาพประจำปี ณ โรงพยาบาลกรุงเทพขนาดใหญ่ สามารถขอทราบรายละเอียดการเตรียมตัวก่อนเข้ารับการตรวจสุขภาพ และนัดหมายล่วงหน้าได้ที่ โทร. ๐๗๔ ๒๗๒ ๘๐๐ ต่อ ๒๒๗๕ แผนกส่งเสริมสุขภาพ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และเห็นสมควรแจ้งให้ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยในสังกัดได้ทราบ



(ผู้ช่วยศาสตราจารย์นพดล ศุภระกาญจน์)

รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาองค์กรและทรัพยากรบุคคล